

THÔNG BÁO

V/v: Công ty TNHH cổ vấn đầu tư You World không phải là Thành viên Kinh doanh của
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Kính gửi: Thành viên Kinh doanh
Thành viên Môi giới
Cá nhân, tổ chức giao dịch qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Đối tác của Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Qua đường dây nóng, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) nhận được thông tin phản ánh về việc hình ảnh Chứng nhận tư cách Thành viên có tên Công ty TNHH cổ vấn đầu tư You World là Thành viên Kinh doanh của MXV.

Là doanh nghiệp được Bộ Công Thương cấp phép thành lập và vận hành Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, chúng tôi xin thông báo đến toàn thị trường và cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác với MXV về sự việc nêu trên.

Chúng tôi khẳng định:

1) MXV không có bất kỳ mối quan hệ góp vốn, sở hữu hay liên hệ với Công ty TNHH cổ vấn đầu tư You World hoặc cá nhân, tổ chức vận hành Công ty TNHH cổ vấn đầu tư You World. Hiện tại, Công ty TNHH cổ vấn đầu tư You World **không** là Thành viên của MXV.

2) MXV không chịu bất kỳ trách nhiệm với thiệt hại, tổn thất (nếu có) của cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch, chuyển tiền qua những đơn vị, nền tảng không phải là Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, không được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3) Các thông tin về thị trường giao dịch hàng hóa chính thống đều được đăng tải công khai trên trang website: <https://mxv.com.vn/>, trong đó có danh sách các Thành viên của MXV (được công bố thông tin tại: <https://mxv.com.vn/thanh-vien.html>).

MXV thông tin và khuyến cáo: (i) Đề nghị tất cả Thành viên, nhà đầu tư và đối tác của MXV tuyệt đối cảnh giác với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật có liên quan đến Công ty TNHH cổ vấn đầu tư You World hoặc hành vi tương tự của các cá nhân, tổ chức khác; (ii) Không mở tài khoản, giao dịch tại các đơn vị không phải là Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Trường hợp phát hiện các dấu hiệu bất thường như nêu trong Thông báo này, vui lòng liên hệ phản ánh qua số hotline của MXV: +84 (024) 3396 3939.

Trân trọng thông báo./.

